

Số: /BC-BDT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023, như sau:

I. Tình hình vùng đồng bào DTTS&MN.

1. Về kinh tế: Trong tháng 10 năm 2023, tình hình sản xuất và đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có sự ổn định và phát triển; cơ sở hạ tầng quan tâm đầu tư; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu đã hình thành một số chuỗi giá trị. Các địa phương đã quan tâm hướng dẫn và triển khai đến người dân để tiếp cận với phương thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị; việc tổ chức lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu được chú trọng thực hiện; công tác tuyên truyền về chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm thực hiện kịp thời; Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân;

2. Về văn hóa: Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chăm lo cho phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào DTTS có hiệu quả, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả, các phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của đồng bào được giữ gìn và phát huy, đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng của đại đa số đồng bào các DTTS ở miền núi được quan tâm phát huy, các nghệ nhân ưu tú được trao đổi nâng cao trình độ để gìn giữ lưu truyền các làng nghề, nét văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

3. Về giáo dục: các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tỷ lệ học sinh đến lớp ở các cấp học được đảm bảo, đội ngũ giáo viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuẩn hóa, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường, công tác triển khai năm học 2023-2024 được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện đồng bộ, tạo mọi điều kiện để học sinh được đến trường và giáo viên yên tâm giảng dạy.

4. Về y tế: ngành y tế ở địa phương tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh; công tác phòng chống dịch bệnh được ngành y tế các địa phương và nhân dân kiểm soát tốt theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng thực hiện, công tác y tế dự phòng, y tế học đường được triển khai có hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng chống bệnh được địa phương quan tâm thực hiện nhất là phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm.

5. Về Tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh cơ bản được giữ vững và ổn định, không có vụ việc gây rối trật tự xã hội, không xảy ra những điểm nóng phức tạp.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành.

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác dân tộc: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời đưa vào Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân tộc trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác về thực hiện công tác dân tộc.

2. Công tác tham mưu của Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc

- Ban hành Chương trình công tác quý IV năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BDT ngày 09/10/2023

- Tiếp tục thực hiện thăm hỏi, động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS.

- Thực hiện báo cáo theo quy định: báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023, kế hoạch năm 2024;

- Tham mưu chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn các huyện miền núi và làm việc với các Sở, ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 554/BDT-CSĐT ngày 15/6/2023 về việc kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công thực hiện Chương trình đối với Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh.

- Tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 440/BDT-CSĐT ngày 19/5/2023; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn I: 2021-2025 tại Công văn số 468/BDT-CSĐT ngày 26/5/2023; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 535/BDT-CSĐT ngày 12/6/2023..

Ngoài ra, Lãnh đạo Ban cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khác trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

III. Kết quả công tác dân tộc

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao: Trong tháng 10/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: tham mưu cho UBND tỉnh dùng Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (*do UBND ban hành Thông tư 02/2023/TT-UBND có sự thay đổi nội dung hướng dẫn so với Thông tư số 02/2023/TT-UBND*); tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG năm 2022-2023 theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND tỉnh đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định như: Báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

2. Tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý.

2.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây gọi tắt là Chương trình)

a) Kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh:

- Vốn đầu tư công: giải ngân là 19.696 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo giải ngân là 386.369 triệu đồng, đạt 69,85% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2022, 2023.

- Vốn sự nghiệp: giải ngân 25 triệu đồng; lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo là 46.025 triệu đồng, đạt 8,72% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2022, 2023.

b) Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung được UBND tỉnh giao vốn cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện:

* **Tiểu dự án 2, Dự án 3:** Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN.

Tổng kế hoạch vốn giao trong 02 năm 2022 và 2023 là 1.268 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (gồm: ngân sách Trung ương là 1.118 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 168 triệu đồng).

+ Kết quả thực hiện:

Đối với nội dung thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN:

Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN và Chương trình chấp cánh ước mơ khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức 01 Hội nghị thông tin thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN; tổ chức, hỗ trợ các nhà đầu tư đi khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh.

+ Kết quả giải ngân vốn đến 30/9: 168 triệu đồng đạt gần 13%

* **Dự án 5:**

- **Tiểu dự án 2:** Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS.

+ Tổng kế hoạch vốn giao trong 02 năm 2022 và 2023 là 5.565 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (gồm: ngân sách Trung ương là 4.839 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 726 triệu đồng).

+ Kết quả thực hiện:

Đối với nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số: Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho

đối tượng 4 tại các huyện miền núi cho 339 học viên; đối với kế hoạch năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã trình ủy quyền cho Ban Dân tộc tỉnh quyết định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ công về Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đang xây dựng Kế hoạch để thực hiện.

+ Kết quả giải ngân vốn 1.070 triệu đồng (đến 30/9) đạt 19,3%.

- *Tiểu Dự án 4:* Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp:

- Tổng kế hoạch vốn giao trong 02 năm 2022 và 2023 là 4.619 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (gồm: ngân sách Trung ương là 4.017 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 602 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng 06 bộ tài liệu chuyên đề đặc thù của tỉnh để tổ chức tập huấn cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; tổ chức 02 Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên cho 57 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và hộ dân tiêu biểu; tham mưu tổ chức 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Miền trung, Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam bộ; Tổ chức 14 lớp tập huấn Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng tại các huyện miền núi Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ cho 770 học viên tham gia; Tổ chức 04 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ công chức thực hiện chương trình cho 147 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh, phòng Dân tộc huyện, cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện và cán bộ xã thuộc chương trình tham gia. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

- Kết quả giải ngân: Tổng vốn đã ngân trong 02 năm 2022 và 2023 là 890 triệu đồng (nguồn ngân sách Trung ương), đạt 19 % tổng kế hoạch vốn giao.

*** *Dự án 10:***

- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG.

+ Tổng kế hoạch vốn đã được phân bổ để thực hiện trong 02 năm 2022 và 2023 là 3.137 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (gồm: ngân sách Trung ương là 2.728 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 409 triệu đồng).

+ Tình hình thực hiện:

Nội dung 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín: Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc cấp loại phương tiện, hình thức, điều kiện, đối tượng nhận hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 – 2025; ban hành Kế hoạch tổ chức tổ chức Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập năm 2023. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn người có uy tín tỉnh Bình Định đến tham quan học tập kinh nghiệm; thực hiện thăm hỏi động viên tinh thần cho 04 người có uy tín trong đồng bào DTTS bị ốm đau theo chế độ; phối hợp hỗ trợ để UBND các huyện tổ chức cho người có uy tín thăm quan ngoại tỉnh.

Nội dung 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số: Tổ chức 04 lớp tập huấn cho 130 người tham dự là phụ nữ, người có uy tín, đoàn thanh niên, trưởng thôn. Biên soạn tài liệu để cấp phát tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đại biểu tham dự các lớp tập huấn; tổ chức truyền thông chương trình mục tiêu, vận động người dân thông qua báo chí, đưa tin truyền hình: thực hiện 05 phóng sự bằng tiếng Kinh, Hre, Co trên sóng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; thực hiện đưa tin, tuyên truyền về Chương trình trên Báo Quảng Ngãi, Báo Đầu tư và Thương mại; truyền thông chương trình chấp cánh ước mơ; tuyên truyền thông qua hoạt động đưa tin, bài, tại cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh; lắp đặt 02 tấm pano tuyên truyền Chương trình mục tiêu tại huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ,...

Kết quả giải ngân vốn: 137 triệu đồng, đạt 17,5%.

- Tiểu dự án 2; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN

+ Tổng kế hoạch vốn đầu tư công và sự nghiệp trong 02 năm 2022 và 2023 là 1.460 triệu đồng, trong đó: (gồm: ngân sách Trung ương là 1.270 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 190 triệu đồng).

+ Tình hình thực hiện:

Đối với nội dung Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình: ngày 12/05/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mới ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025"; hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 15/9/2023 thực hiện Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban đang xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung được UBND tỉnh giao năm 2023. Kết quả giải ngân: đang thực hiện, chưa giải ngân.

* Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

- Tổng kế hoạch vốn đã giao trong 02 năm 2022 và 2023 là 508 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (gồm: ngân sách Trung ương là 441 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 67 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện: Năm 2022, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng và một số xã của huyện; năm 2023 Đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện 02 đợt kiểm tra trên địa bàn 08 huyện thực hiện Chương trình; Ban Dân tộc tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra tại 08 huyện thực hiện Chương trình đối với các dự án, tiêu dự án và nội dung thành phần do Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn thực hiện.

- Kết quả giải ngân: Tổng vốn đã ngân trong 02 năm 2022 và 2023 là 181,8 triệu đồng, đạt 36 % kế hoạch vốn giao (ngân sách Trung ương là 398 triệu đồng).

2.2. Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông: trên cơ sở Quyết định giao kinh phí của UBND tỉnh để thực hiện Chương trình với Tổng số tiền là 50 triệu đồng để triển khai cho 03 huyện miền núi. Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai tập huấn tuyên truyền cho các địa phương với 118 học viên (Ba Tơ: 60 học viên, Sơn Hà 58 học viên).

2.3. Thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025. Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai lấy ý kiến về nhu cầu và kế hoạch chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 của các địa phương và tổng hợp gửi Sở Tài chính với tổng kinh phí: 9.834.660.000 đồng đồng với tổng số hộ thụ hưởng là 54.637 hộ /209.581 khẩu.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những thuận lợi

- Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Tình hình kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh nói riêng phục hồi tốt và ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; tình hình an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đúng quy định như: Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi và tặng quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội là người dân tộc thiểu số, các đối tượng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

- Công tác lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng như UBND các huyện đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả.

2. Những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN như: việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN còn chậm, còn vướng mắc, kinh phí sự nghiệp thực hiện và giải ngân vốn còn thấp so với kế hoạch giao.

IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tháng 11 năm 2023

1. Nhiệm vụ chủ yếu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của UBND tỉnh; Chương trình công tác của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (*sau đây gọi tắt là Chương trình*). Trọng tâm là: (1) tổ chức kiểm tra, theo dõi thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT -XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2); (2) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình do Ban Dân tộc tỉnh trực tiếp thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh;

- Thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền và các nhiệm vụ khác tại cơ quan.

2. Một số giải pháp chủ yếu.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ nhất là của các cơ quan tổ chức, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc từ cấp tỉnh đến cơ sở;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các Hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện trong triển khai thực hiện các Chương trình, các chính sách dân tộc. Tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình, các chính sách dân tộc; kịp thời tham mưu cho cơ quan cấp thẩm quyền đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhất là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thông tin để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cộng đồng trong thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025 và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

V. Đề xuất, kiến nghị:

1. Kính đề nghị Ủy ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo đề nghị tại Công văn số 3873/UBND-KGVX ngày 11/08/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, bổ sung đề nghị điều chỉnh đối tượng theo quy định tại Nội dung số 01 điểm b khoản 3 Mục III ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 là “Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số” thành “Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia chủ trì liên kết chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số”.

- Ban hành sổ tay/cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình; xem xét phê duyệt danh sách thôn đáp ứng tiêu chí là thôn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN (theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg) nhưng không đáp ứng tiêu chí là thôn ĐBKK theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Hướng dẫn cụ thể về hình thức cho vay, định mức vốn cho vay, thời gian cho vay và lãi suất vay đối với nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt thực hiện Dự án 9. Trong trường hợp chưa hướng dẫn thì đề nghị UBND có văn bản hướng dẫn, cho phép các địa phương nộp trả nguồn vốn này.

- Có văn bản hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình đã được Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo, đề xuất gửi Ủy Ban Dân tộc, Bộ Tài chính tại Công văn số 696/BDT-CSĐT ngày 27/9/2023.

- Sớm đưa vào vận hành và tổ chức tập huấn về hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hóa của Chương trình theo Điều 7, Thông tư số 01/2022/TT-UBND ngày 26/5/2022.

- Hướng dẫn chuẩn kết nối thiết bị đầu cuối và phòng họp theo quy định tại khoản 3 mục IV, Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 02/5/2023 theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1105/BDT-CSĐT ngày 23/10/2023.

- Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở ngành, địa phương và căn cứ Công văn số 831/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho ý kiến danh mục phương tiện nghe nhìn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc lựa chọn loại phương tiện, hình thức, điều kiện và đối tượng nhận hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 – 2025; theo đó tỉnh đã chọn phương tiện nghe nhìn để cấp cho người có uy tín trong đồng bào DTTS là điện thoại thông minh. Tuy nhiên, tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBND ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định “việc lựa chọn loại phương tiện nghe nhìn căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 của Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần

mềm và phần cứng điện tử” và tại các văn bản này không quy định điện thoại thông minh thuộc nhóm phương tiện nghe nhìn. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn việc cấp điện thoại thông minh cho người có uy tín trong đồng bào DTTS có phù hợp không.

2. Kính đề nghị Bộ Tài chính: Quy định cụ thể nội dung chi và mức chi hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư hoặc cho phép áp dụng nội dung chi và mức chi tại Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

3. Kính đề nghị Bộ Y tế: Xem xét chọn dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm điểm để Trung ương tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2023 và hướng dẫn thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 685/BDT-CSDT ngày 12/7/2023.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân